

เร่งผลักดันบุคลากรแพทย์ สู่มาตรฐานอาชีพครบวงจร

นายแพทย์ชนันท์ คุรุฑูล ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอาเซียนและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและตะวันออกกลาง เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ รวมไปถึงท่องเที่ยวประเทศไทยไปในตัว โดยภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์นั้นอยู่ในส่วนของ New S-curve หรือ 5 อุตสาหกรรมใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทางภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน การดำเนินการในกลุ่มธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจบริการสุขภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านเสริมความงาม การดำเนินงานด้านสมุนไพร และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นพ.ชนันท์กล่าวว่า อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจรเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและทำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดในการสร้างอาชีพและการพัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศในศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการทางการแพทย์ครบวงจรในโรงพยาบาลจะสร้างความประทับใจของคนทั่วโลกด้วยทีมแพทย์และพยาบาลชำนาญการในเรื่องของการรักษา

พยาบาล แต่ภารกิจในการรักษาพยาบาลนั้นก็ไม่อาจที่จะสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนในองค์กรที่มีตำแหน่งงานและหน้าที่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างขององค์กร และมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิวิชาชีพ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ

ทั้งนี้ ก็ยังพบว่าธุรกิจการแพทย์ครบวงจรในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นยังมีบุคลากรในกลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล โดยอาชีพเหล่านั้นยังไม่มีมาตรฐานหรือคุณวุฒิใดๆ รองรับ หรือยังไม่มีกรอบรองรับสมรรถนะในการทำงานในหน้าที่นั้นๆ อาทิ นักพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล นักสัตสัพการณทางการแพทย์ นักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นักประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการแพทย์ นักดูแลเกี่ยวกับศพ ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล นักเวชสถิติ นักต้อนรับคนไข้ ล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์และนักธุรการหอผู้ป่วย

ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่ว่าหากบุคลากรในแต่ละอาชีพได้รับการรับรองความสามารถหรือประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน ก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้ได้ตรงตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นไป

รศ.ดร.รุ่งชัย ขวณไชยะกุล รองผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพบริการสุขภาพ สาขาการ

จัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กล่าวว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรขึ้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านนี้ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคคล เพื่อให้ตนเองได้มาตรฐานอาชีพและเกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้การผลักดันของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมทั้งสร้างแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม



มาตรฐานอาชีพ เมื่อคนในอาชีพผ่านการทดสอบสมรรถนะก็จะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้

นายพลีฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การผลักดันครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย ขณะนี้มาตรฐานดังกล่าวได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอาชีพข้างต้นเข้าร่วมการทดสอบสมรรถนะเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป โดยติดตามข่าวได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) www.tpqi.go.th หรือที่โทรศัพท์ 08-7599-8362.